
"เสมา2" เซ็ง! 3 ปียังไม่ได้ผู้บริหาร สมศ.
นำเสนอเมื่อ : 3 พ.ย. 2565

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2565 ตามที่ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(รมช.ศึกษาธิการ)ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.)ได้สรรหาประธาน และคณะกรรมการ สมศ.ชุดใหม่ และได้เสนอรายชื่อให้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณา เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)พิจารณาแต่งตั้ง นั้น
ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า ตั้งแต่ตนเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี 2562
สมศ.ไม่มีประธานและกรรมการ ทุกตำแหน่งเป็นตำแหน่งรักษาการทั้งหมด ตนจึงได้สรรหาประธานและกรรมการ
สมศ.เสนอรายชื่อให้ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณามา 3 ปี แล้วตั้งแต่ตนมารับตำแหน่ง
แต่ก็ยังไม่ได้คำตอบอะไรมาถึงตน ซึ่งตอนนี้ก็มีแต่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สมศ.ก็เป็นผู้อำนวยการรักษาการ ซึ่งเรื่องนี้คือปัญหาใหญ่ แต่ไม่มีใครพูดถึง
พูดถึงแต่เรื่องการประเมินว่าจะต้องเข้าไปประเมินอะไรแบบไหน แต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องต้องมีผู้บริหาร สมศ.

“ดิฉันได้หารือกับ ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แล้วว่าเรื่องนี้จะต้องเร่งจัดการให้แล้วเสร็จ ซึ่งท่านก็รับปากว่ามีทางที่จะเดินหน้าต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม
ที่ผ่านมาแม้ว่า สมศ.จะไม่มีประธาน ไม่มีกรรมการ สมศ.ก็ทำงานได้ดี เดินหน้าประเมินตลอดเวลา
มหาวิทยาลัยก็ประเมินตัวเองต่อไป และการประเมินภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือ โควิด-19 สมศ.เข้าประเมินแบบออนไลน์ 100% และได้ดำเนินการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว
ซึ่งได้ผลเกินกว่าเป้าหมายที่ สมศ.ตั้งเป้าไว้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีผู้บริหารตัวจริงเข้ามาทำงาน
เพื่อให้งานขับเคลื่อนได้อย่างสมบูรณ์”รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
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